

Mặt trận luôn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và những kết quả nổi bật của Thái Bình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết quá trình hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam?

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Cách đây 89 năm, ngay sau khi Đảng ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành chỉ thị về việc thành lập Hội Phần để Đảng Minh - đánh dấu sự phát triển của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Hội Phần để Đảng Minh lần lượt được đổi tên như: Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1938), Mặt trận Dân tộc thống nhất phần để Đảng Dương (1940), Mặt trận Việt Nam độc lập Đảng Minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh) (1941), Mặt trận Liên Hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt) (1946), MTTQ Việt Nam (1955), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau khi thống nhất đất nước, ngày 4/2/1977, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam quyết định lấy tên là MTTQ Việt Nam cho đến nay.

MTTQ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên; thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

"Mục đích phấn đấu của mặt trận là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".

Phóng viên: Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam từ lâu đã trở thành ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư với nhiều hoạt động rất ý nghĩa nhằm tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng. Thời gian qua, Thái Bình đã tổ chức ngày hội như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, MTTQ các cấp hướng dẫn các khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, xã hội trong đời sống cộng đồng dân cư. Hàng năm, Thái Bình có 100% khu dân cư tổ chức ngày hội thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham dự, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên nhân dân góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phóng viên: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư luôn gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Xin đồng chí cho biết kết quả thực hiện cuộc vận động này trên địa bàn tỉnh trong những năm qua?

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã trở thành phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư và để ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tới; biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu và các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động, có

hiều đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngày hội cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ các cấp cùng chung vui, động viên các tầng lớp nhân dân. Có thể nói, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự trở thành phương thức điển hình để tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của cộng đồng, tạo sự gắn bó liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với nhân dân; nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ trong thời kỳ mới. Thông qua tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phóng viên: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư luôn gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Xin đồng chí cho biết kết quả thực hiện cuộc vận động này trên địa bàn tỉnh trong những năm qua?

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã trở thành phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư và để ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tới; biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu và các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động, có

hiều đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngày hội cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ các cấp cùng chung vui, động viên các tầng lớp nhân dân. Có thể nói, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự trở thành phương thức điển hình để tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của cộng đồng, tạo sự gắn bó liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với nhân dân; nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ trong thời kỳ mới. Dự kiến, năm 2019 có 88,7% khu dân cư đạt danh hiệu "khu dân cư văn hóa", 89,5% số hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". 5 năm qua, nhân dân đã tích cực đóng góp ngày công, hiến đất, ủng hộ tiền xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Thái Bình trở thành điểm sáng của cả nước trong xây dựng nông thôn mới với 263/263 xã và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", 5 năm qua, quỹ "Vi người nghèo" các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 76,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 866 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trị giá trên 15 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho trên 1.400 bệnh nhân nghèo, trị giá trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, đầu tư nước sạch cho 2.560 hộ nghèo, trị giá trên 7,3 tỷ đồng; trao tặng 7.436 suất quà



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho khu dân cư Hà Lang, xã Dân Chủ (Hưng Hà).

cho học sinh nghèo vượt khó giỏi, trị giá gần 1,6 tỷ đồng; mỗi năm tặng trên 50.000 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp tết trị giá hàng chục tỷ đồng. Các ban công tác mặt trận khu dân cư phối hợp với các chi hội, chi đoàn vận động nhân dân trực tiếp giúp đỡ người nghèo gần 14.000 ngày công, vật tư, con giống, trị giá trên 10 tỷ đồng. Hoạt động của MTTQ đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của tỉnh còn 3,35%.

Phóng viên: Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" thưa đồng chí?

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; thực hiện các nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Phát huy tối đa sức mạnh nội lực của nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám

sát và phân biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tích cực tham gia vào mọi mặt của đời sống xã hội nhằm tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân và giữ vững kỷ cương, pháp luật, đồng thời kiên quyết, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo hướng: khu dân cư là địa bàn hoạt động, lấy thực hiện dân chủ là phương thức vận hành, lấy lợi ích và nguyện vọng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu và đồng thời là tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động;

lắng nghe, tập hợp ý kiến của nhân dân, tham mưu để cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó mặt trận cấp cơ sở thể hiện ngày càng rõ hơn vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tôi muốn toàn thể nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN MINH
(thực hiện)



Mô hình trồng cà rốt tập trung tại xã Diệp Nông (Hưng Hà).



Mô hình nuôi gà của anh Đỗ Đức Minh, xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ) cho hiệu quả kinh tế cao.

Mở màn cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay là các tiết mục văn nghệ mà bà con thôn Tiến Phong, xã Vũ Tây (Kiến Xương) dày công chuẩn bị. Theo chia sẻ của nhiều người dân trong thôn, từ lâu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành ngày hội truyền thống của địa phương. Bà Lê Thị Tám cho biết: Năm nay, bà con nhân dân trong thôn rất vui mừng, phấn khởi khi được đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện về chung vui trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Để chuẩn bị cho ngày hội, chị em trong thôn đã tập hợp lại cách đây nửa tháng, cùng nhau chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để biểu diễn cho không khí ngày hội thêm phần sôi nổi, hào hứng. Từ nhiều năm nay, ngày hội đã trở thành hoạt động thường niên, là dịp để bà con lối xóm ngồi lại với nhau, chia sẻ, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống. Ông Trần Văn Thuần cho biết: Những năm gần đây, trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, thôn đều tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, thu hút đông đảo người dân trong thôn tham gia. Mỗi gia đình đều có ít nhất một người đại diện. Để bảo đảm an toàn và chất lượng bữa ăn, vài năm trở lại đây thôn đều thuê đội sắp cỗ chuyên nghiệp của thôn bên cạnh về nấu ăn, còn người dân trong thôn mỗi người một việc cùng chuẩn bị bàn ghế, bát đĩa, ai cũng bận rộn nhưng đều hào hứng, nhiệt tình.

Cũng giống như thôn Tiến Phong, ngày hội đại đoàn kết

Ngày hội của tình đoàn kết

Đã thành thông lệ, tháng 11 hàng năm, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh lại sôi nổi tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.



Tiết mục văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Văn Long, xã Vũ Tiến (Vũ Thư).

toàn dân tộc đã trở thành ngày hội truyền thống của các tầng lớp nhân dân thôn Duyên Trang

Tây, xã Phú Lương (Đông Hưng), là dịp để bà con trong thôn đánh giá lại một năm thực

hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu đã có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thôn. Đồng thời, ngày hội cũng là dịp bà con trong thôn ngồi lại với nhau cùng ăn bữa cơm, chuyện trò cởi mở, qua đó gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm. Ông Nguyễn Văn Chấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Duyên Trang Tây chia sẻ: Bữa cơm đại đoàn kết được thôn duy trì tổ chức nhiều năm nay. Ngoài phần kinh phí do bà con đóng góp, thôn huy động các nguồn xã hội hóa ủng hộ, tạo điều kiện để bà con có một bữa cơm ấm áp. Ban công tác mặt trận các thôn huy động đồng đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và bảo đảm bữa cơm vui vẻ, an toàn. Nhờ những bữa cơm như thế này, nhiều năm qua, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn trở nên rộn rã, ấm áp, tình nghĩa xóm làng gắn kết, bà con bảo ban nhau chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đến thời điểm hiện tại, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đều có bản hòa thành việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban công tác mặt trận các khu dân cư đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và ủy ban MTTQ các cấp,

Bà Trần Thị Quý, thôn Văn Long, xã Vũ Tiến (Vũ Thư)



Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã 81 tuổi song vẫn phải nuôi 3 đứa cháu. Tối dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn, tôi và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác được nhận quà hỗ trợ của tỉnh, huyện. Tôi rất xúc động và cảm ơn các cấp, các ngành và bà con trong thôn đã quan tâm, động viên gia đình tôi.

Em Bùi Thu Trang, thôn Phú Thành, xã Đông Trà (Tiền Hải)



Cháu rất vui khi được tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn. Thông qua ngày hội, cháu nhận thấy trách nhiệm xây dựng cộng đồng khu xóm là của tất cả mọi người. Đối với những người nhỏ tuổi như cháu có thể đóng góp bằng nhiều việc như tham gia giữ vệ sinh khu xóm, phấn đấu học tập thật tốt, ngoan ngoãn, chăm chỉ rèn luyện để góp phần xây dựng gia đình mình trở thành gia đình văn hóa.

tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc bao gồm đầy đủ cả phần lễ và phần hội. Phần lễ tổ chức ngắn gọn, bảo đảm tinh trang trọng; phần hội dài hơn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự tham gia của người dân với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhân đạo, từ thiện. Bên cạnh đó, hầu hết các khu dân cư trong tỉnh đều tổ chức bữa cơm đại đoàn kết thân mật trong toàn dân, mời con em xa quê về dự; tổ chức tuyên giáo

quy khuyến học, quỹ vì người nghèo... Có thể khẳng định, với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp văn hóa, là dịp để tập hợp, gắn kết người dân đến gần nhau hơn góp phần động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

ĐẠO QUÝEN